



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่อง พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ (๗) กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑(ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจำเรียง คล้าชั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

บัญชีแนบท้ายรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ประเภท ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
๑	นายณัชพันธ์ สุขุมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒	นางสาววาสนา มิตรจิต นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๓	นายรักษธรรม อังกินันท์ ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	ดีมาก
๔	นางสาวสุพิมพ์ พุ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	ดีมาก
๕	นางสาวจินตนา วงศ์น้ำเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	ดีมาก
๖	นางพิมพ์ภัช เพชรมั่นคงเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	ดีมาก
๗	นางสาวชนิษฐา แตกช่อ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	ดีมาก
๘	นางสาวพรณี แดงหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ชำนาญการ	ดีมาก
๙	นางสุนิภรณ์ ปฐมนุพงษ์ นักวิชาการพัสดุ	วิชาการ	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๐	นางสาวชินรัตน์ เจียมดี นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๑	นางกชกร แก้วใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ดีมาก
๑๒	นางสาวปนัดดา สิ้นเดิม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ดีมาก
๑๓	นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๑๔	นายคณิต อังกินันท์ นายช่างโยธา	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๑๕	นางสาวนวลนภา เฉลิมพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ลูกจ้างประจำ	-	ดีมาก
๑๖	นายคมสัน ศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ	ลูกจ้างประจำ	-	ดีมาก